

การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
ตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team

# การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

## การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

### • ที่มาและความสำคัญ:

ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนของประเทศร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยการรวมพลังความเหมือนบนความแตกต่าง ซึ่งภาครัฐมีเครื่องมือบริหารงานในกรอบของกฎหมาย มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาคเอกชนและภาควิชาการ มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ เทคนิคการทำงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นต้องมองประโยชน์ของชาติ เป็นสำคัญ ประกอบกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในคราวการประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นองค์กร ของประชาชนและเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานชุมชนที่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าของ และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอที่มีความเข้มแข็ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถสถาบันเกษตรกรในการให้บริการ สมาชิก และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารงาน ควบคู่กับการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กร หลักระดับอำเภอทั่วประเทศ อำเภอละ 1 แห่ง รวมจำนวน 878 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิกและ เกษตรกร ทำหน้าที่เป็นแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตการเกษตร เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนา จำนวน 816 อำเภอ และไม่สามารถคัดเลือกสหกรณ์ได้ จำนวน 62 อำเภอ เนื่องจากพื้นที่เป็นสังคมเมืองและไม่ได้ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยจำแนกสหกรณ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สหกรณ์การเกษตรทั่วไป 749 แห่ง กลุ่มที่ 2 สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ 27 แห่ง และ กลุ่มที่ 3 ชุมชุมสหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สหกรณ์โคนมและ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 40 แห่ง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าไทย ดำเนินโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยใช้ความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์ในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ในการสร้าง องค์ความรู้ด้านต่างๆ ยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก พัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ ดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง มีสหกรณ์ระดับอำเภอเข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 แห่ง (ตามรายชื่อสหกรณ์ในภาคผนวก) ส่งผลต่อการส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพจำนวน 17 สหกรณ์ สหกรณ์ได้รับการแนะนำให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 29 แห่ง สมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของสหกรณ์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรด้วยกลไกประชารัฐ ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอที่เข้มแข็งให้สามารถเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้านการแปรรูป ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด/สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

### วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกประชารัฐ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสหกรณ์

### ● เป้าหมายโครงการ

พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอในรูปแบบประชารัฐ จำนวน 878 แห่ง โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตามระยะ ดังนี้

ปี 2560 :	จำนวน	64	สหกรณ์
ปี 2561 :	จำนวน	300	สหกรณ์
ปี 2562 :	จำนวน	300	สหกรณ์
ปี 2563 :	จำนวน	214	สหกรณ์

### ● แนวทางการคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมาย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายจากรายชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 878 แห่ง (ตามรายชื่อสหกรณ์ในภาคผนวก)

### ● แนวทางการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ

การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ จำแนกเป้าหมายการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

#### กลุ่ม A :

สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 จำนวน 64 แห่ง (กลุ่มเป้าหมายเดิม) ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดวางแผนและจัดประชุมประเมินผลแล้ว

- หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐและมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ร่วมกันพิจารณาเพื่อนำเสนอเป็นสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการต่อไป

- หากไม่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ให้สหกรณ์จังหวัดกำหนดการติดตามผลสำเร็จ เช่น จัดประชุมย่อย หรือออกตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์ และบันทึกผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาของสหกรณ์อื่นต่อไป

#### กลุ่ม B :

สหกรณ์การเกษตรที่จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จำนวน 814 แห่ง (กลุ่มเป้าหมายใหม่) ดังนี้

- 1) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำหนดเป้าหมายและคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จากรายชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอ 878 แห่ง และแจ้งให้

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5  
เมษายน 2561

ปี 2561 : จำนวน 300 สหกรณ์

ปี 2562 : จำนวน 300 สหกรณ์

ปี 2563 : จำนวน 214 สหกรณ์

- 2) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของสหกรณ์การเกษตรในอำเภอ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรูปแบบ ประชาธิปไตย ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอที่เข้มแข็งให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยจัดทำแผนพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ระบุชนิดสินค้าที่จะปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
  - 2.1 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
  - 2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น การพัฒนาสินค้าให้ผ่านมาตรฐาน GAP, GMP, ISO มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
  - 2.3 ด้านการแปรรูปสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม
  - 2.4 ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  - 2.5 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  - 2.6 ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่องทางตลาดออนไลน์ โมเดิร์นเทรด ตลาดต่างประเทศ เป็นต้น
- 3) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนแผนและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงาน การบริหารจัดการสหกรณ์ให้ทันสมัยสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ
- 4) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลกระทบต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ตัวชี้วัด: สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย 300 แห่ง

\*\*\*\*\*เป้าหมายโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชาธิปไตย ปี 2561 จำนวน 300 แห่ง\*\*\*\*\*

## หมายเหตุประกอบ

### : อำเภอที่ไม่มีรายชื่อสหกรณ์ปรากฏในภาคผนวก จำนวน 62 แห่ง

เพื่อให้มีสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐครอบคลุมทุกอำเภอ 878 แห่งในปี 2563 ให้สหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือคณะทำงานที่รับผิดชอบสหกรณ์ระดับอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีอำเภอที่ไม่มีสหกรณ์การเกษตร
  - 1.1 ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจและสังคมในอำเภอนั้น ว่าควรมีสหกรณ์การเกษตรโดยการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่หรือไม่
2. กรณีอำเภอที่มีสหกรณ์การเกษตรแล้วแต่ไม่เข้มแข็ง หรือไม่มีศักยภาพ
  - 2.1 พัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่เดิม
  - 2.2 ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สถานะเศรษฐกิจและสังคมในอำเภอนั้น ว่าควรมีสหกรณ์การเกษตรโดยการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่หรือไม่

### : การขับเคลื่อน

- คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
  - อำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
- คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ทั้งกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก

**นิยาม:** การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ หมายถึง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนา การบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า ด้านการแปรรูป ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด/สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน



การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
ตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team

# ภาคผนวก

การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
ตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team



รายชื่อเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอในรูปแบบประชารัฐ รวม 878 แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
1	กระบี่	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่ จำกัด	ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา	B
2	กระบี่	2	อ่าวลึก	สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด	ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา	B
3	กระบี่	3	คลองท่อม	สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด	ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา	B
4	กระบี่	4	ปลายพระยา	สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด	ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา	B
5	กระบี่	5	ลำทับ	สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด	ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา	B
6	กระบี่	6	เหนือคลอง	*		B
7	กระบี่	7	เขาพนม	*		B
8	กระบี่	8	เกาะลันตา	*		B
9	กาญจนบุรี	1	เมืองกาญจนบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัด	อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง	B
10	กาญจนบุรี	2	ท่าม่วง	สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด	ข้าว	B
11	กาญจนบุรี	3	ท่ามะกา	สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด	ข้าว	A
12	กาญจนบุรี	4	พนมทวน	สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด	ข้าว	B
13	กาญจนบุรี	5	บ่อพลอย	สหกรณ์ชาวไร่บ้านยางสูงพัฒนา จำกัด	มันสำปะหลัง อ้อย	B
14	กาญจนบุรี	6	หนองปรือ	สหกรณ์การเกษตรสมเด็จพระเจริญ จำกัด	มันสำปะหลัง	B
15	กาญจนบุรี	7	ห้วยกระเจา	สหกรณ์ห้วยกระเจา จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง	B
16	กาญจนบุรี	8	เลาขวัญ	สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จำกัด	อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง	B
17	กาญจนบุรี	9	ด่านมะขามเตี้ย	สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด	อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง	B
18	กาญจนบุรี	10	ศรีสวัสดิ์	สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จำกัด	มันสำปะหลัง ข้าวโพด	B
19	กาญจนบุรี	11	ทองผาภูมิ	สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จำกัด	ยางพารา	B
20	กาญจนบุรี	12	ไทรโยค	*		B
21	กาญจนบุรี	13	สังขละบุรี	*		B
22	กาฬสินธุ์	1	กุฉินารายณ์	สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	B
23	กาฬสินธุ์	2	เขาวง	สหกรณ์การเกษตรเขาวง	ข้าว,มันฯ	B
24	กาฬสินธุ์	3	นาคู	สหกรณ์การเกษตรนาคู	ข้าว,มันฯ	B
25	กาฬสินธุ์	4	ห้วยผึ้ง	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	B
26	กาฬสินธุ์	5	สมเด็จ	สหกรณ์การเกษตรสมเด็จ	ข้าว,มันฯ	B
27	กาฬสินธุ์	6	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์	ข้าว	B
28	กาฬสินธุ์	7	กมลาไสย	สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย	ข้าว	B
29	กาฬสินธุ์	8	นามน	สหกรณ์การเกษตรนามน	ข้าว,มัน	B
30	กาฬสินธุ์	9	ร่องคำ	สหกรณ์การเกษตรร่องคำ	ข้าว	B
31	กาฬสินธุ์	10	ฆ้องชัย	สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย	ข้าว	B
32	กาฬสินธุ์	11	สหัสขันธ์	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	B
33	กาฬสินธุ์	12	ยางตลาด	สหกรณ์การเกษตรยางตลาด	ข้าว	B
34	กาฬสินธุ์	13	ห้วยเม็ก	สหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก	ข้าว	B
35	กาฬสินธุ์	14	คำม่วง	สหกรณ์การเกษตรคำม่วง	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	A
36	กาฬสินธุ์	15	หนองกุงศรี	สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	B
37	กาฬสินธุ์	16	ท่าคันโท	สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	B
38	กาฬสินธุ์	17	ดอนจาน	สหกรณ์การเกษตรดงพุง	ข้าว,มันฯ,ยางพารา	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
39	กาฬสินธุ์	18	สามชัย	สหกรณ์การเกษตรสามชัย	ข้าว,มัน,ยางพารา	B
40	กำแพงเพชร	1	คลองขลุง	สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด	ข้าว	B
41	กำแพงเพชร	2	ขามเฒ่า	สหกรณ์การเกษตรขามเฒ่า จำกัด	ข้าว / อ้อย	B
42	กำแพงเพชร	3	บึงสามัคคี	สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จำกัด	ข้าว	B
43	กำแพงเพชร	4	คลองลาน	สหกรณ์การเกษตรคลองลาน จำกัด	มันสำปะหลัง / อ้อย	B
44	กำแพงเพชร	5	ปางศิลาทอง	สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด	มันสำปะหลัง / โคขุน	B
45	กำแพงเพชร	6	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด	ข้าว / มันสำปะหลัง / อ้อย	B
46	กำแพงเพชร	7	โกสัมพีนคร	สหกรณ์การเกษตรโกสัมพีนคร จำกัด	ข้าว / มันสำปะหลัง / อ้อย	B
47	กำแพงเพชร	8	ลานกระบือ	สหกรณ์การเกษตรลานกระบือ จำกัด	ข้าว / มันสำปะหลัง / ถั่วเหลือง	B
48	กำแพงเพชร	9	ไทรงาม	สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จำกัด	ข้าว / มันสำปะหลัง / อ้อย	B
49	กำแพงเพชร	10	พรานกระต่าย	สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด	ข้าว / มันสำปะหลัง	B
50	กำแพงเพชร	11	ทรายทองวัฒนา	*		B
51	ขอนแก่น	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด	ข้าว	B
52	ขอนแก่น	2	หนองเรือ	สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
53	ขอนแก่น	3	ภูเวียง	สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
54	ขอนแก่น	4	พระยืน	สหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
55	ขอนแก่น	5	บ้านฝาง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	A
56	ขอนแก่น	6	เวียงเก่า	สหกรณ์การเกษตรในภู จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
57	ขอนแก่น	7	น้ำพอง	สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด	ข้าว	A
58	ขอนแก่น	8	อุบลรัตน์	สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ จำกัด	ข้าว	B
59	ขอนแก่น	9	เขาสวนกวาง	สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด	ข้าว	B
60	ขอนแก่น	10	กระนวน	สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด	อ้อย	B
61	ขอนแก่น	11	ชำสูง	สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดจากสารพิษอำเภอชำสูง จำกัด	ผักต่างๆ	B
62	ขอนแก่น	12	บ้านไผ่	สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
63	ขอนแก่น	13	ชนบท	สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
64	ขอนแก่น	14	มัญจาคีรี	สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
65	ขอนแก่น	15	โนนศิลา	สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
66	ขอนแก่น	16	บ้านแฮด	สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
67	ขอนแก่น	17	ชุมแพ	สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด	ข้าว	B
68	ขอนแก่น	18	สีชมพู	สหกรณ์การเกษตรสีชมพูชนศิริ จำกัด	ข้าว	B
69	ขอนแก่น	19	เมืองพล	สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
70	ขอนแก่น	20	เวียงน้อย	สหกรณ์การเกษตรเวียงน้อย จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
71	ขอนแก่น	21	เวียงใหญ่	สหกรณ์การเกษตรเวียงใหญ่ จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
72	ขอนแก่น	22	หนองสองห้อง	สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด	ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง	B
73	ขอนแก่น	23	หนองนาคำ	*		B
74	ขอนแก่น	24	ภูผาม่าน	*		B
75	ขอนแก่น	25	เปือยน้อย	*		B
76	ขอนแก่น	26	โคกโพธิ์ไชย	*		B
77	จันทบุรี	1	แหลมสิงห์	สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
78	จันทบุรี	2	เขาคิชฌกูฏ	สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	B
79	จันทบุรี	3	ขลุง	สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	B
80	จันทบุรี	4	ท่าใหม่	สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	A
81	จันทบุรี	5	มะขาม	สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	B
82	จันทบุรี	6	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	B
83	จันทบุรี	7	นายายอาม	สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด	ทุเรียน,เงาะ,มังคุด,สละ,ลองกอง	B
84	จันทบุรี	8	โป่งน้ำร้อน	สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด	ลำไย ทำไร่ มันสำปะหลัง	B
85	จันทบุรี	9	สอยดาว	สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด	ทำสวนผลไม้	B
86	จันทบุรี	10	แก่งหางแมว	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองครก จำกัด	ทำสวนยางพารา	B
87	ฉะเชิงเทรา	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด	ข้าว,ประมง	B
88	ฉะเชิงเทรา	2	บางน้ำเปรี้ยว	สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด	ข้าว	B
89	ฉะเชิงเทรา	3	บางคล้า	สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด	ข้าว,ประมง	B
90	ฉะเชิงเทรา	4	คลองเขื่อน	สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด	ข้าว	B
91	ฉะเชิงเทรา	5	บางปะกง	สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด	ประมง	B
92	ฉะเชิงเทรา	6	แปลงยาว	สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B
93	ฉะเชิงเทรา	7	สนามชัยเขต	สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด	ยางพารา,มันสำปะหลัง	B
94	ฉะเชิงเทรา	8	ราชสาส์น	สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น จำกัด	ข้าว	B
95	ฉะเชิงเทรา	9	ท่าตะเกียบ	สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด	มันสำปะหลัง,ยางพารา	B
96	ฉะเชิงเทรา	10	บ้านโพธิ์	สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด	ประมง	B
97	ฉะเชิงเทรา	11	พนมสารคาม	สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด	มะม่วง	B
98	ชลบุรี	1	อ.บ้านบึง	สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด	น้ำนมโค	B
99	ชลบุรี	2	อ.พนสนิคม	สหกรณ์การเกษตรพนสนิคม จำกัด	ข้าว, มันสำปะหลัง	B
100	ชลบุรี	3	อ.บ่อทอง	สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด	ยางพารา	B
101	ชลบุรี	4	อ.หนองใหญ่	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด	ยางพารา	B
102	ชลบุรี	5	อ.บางละมุง	สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด	มะพร้าว มันสำปะหลัง สับปะรด	B
103	ชลบุรี	6	อ.สัตหีบ	สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด	มันสำปะหลัง มะพร้าว	B
104	ชลบุรี	7	เมืองชลบุรี	*		B
105	ชลบุรี	8	พานทอง	*		B
106	ชลบุรี	9	เกาะจันทร์	*		B
107	ชลบุรี	10	ศรีราชา	*		B
108	ชลบุรี	11	เกาะสีชัง	*		B
109	ชัยนาท	1	เมืองชัยนาท	สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด	ข้าว	B
110	ชัยนาท	2	มโนรมย์	สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด	ข้าว	B
111	ชัยนาท	3	สรรพยา	สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด	ข้าว	B
112	ชัยนาท	4	สรรคบุรี	สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด	ข้าว	B
113	ชัยนาท	5	วัดสิงห์	สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด	ข้าว	B
114	ชัยนาท	6	หันคา	สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด	ข้าว	B
115	ชัยนาท	7	หนองมะโมง	สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด	ข้าว	B
116	ชัยนาท	8	เนินขาม	*		B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
117	ชัยภูมิ	1	เมืองชัยภูมิ	สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด	ข้าว	B
118	ชัยภูมิ	2	คอนสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด	ข้าว	B
119	ชัยภูมิ	3	บ้านเขว้า	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด	ข้าว	A
120	ชัยภูมิ	4	ภูเขียว	สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด	อ้อย , ข้าว	B
121	ชัยภูมิ	5	บ้านแท่น	สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด	อ้อย , ข้าว	B
122	ชัยภูมิ	6	แก้งคร้อ	สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด	อ้อย , ข้าว	B
123	ชัยภูมิ	7	เกษตรสมบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด	ข้าว	B
124	ชัยภูมิ	8	หนองบัวแดง	สหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด	ข้าว	B
125	ชัยภูมิ	9	คอนสาร	สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด	อ้อย,ข้าว,ถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	B
126	ชัยภูมิ	10	จัตุรัส	สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด	ข้าว, มันสำปะหลัง	B
127	ชัยภูมิ	11	หนองบัวระเหว	สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด	ข้าว, มันสำปะหลัง	B
128	ชัยภูมิ	12	บำเหน็จณรงค์	สหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์ จำกัด	ข้าว, มันสำปะหลัง	B
129	ชัยภูมิ	13	เทพสถิต	สหกรณ์โคนมเทพสถิต จำกัด	น้ำนมโค	B
130	ชัยภูมิ	14	ซับใหญ่	*		B
131	ชัยภูมิ	15	เนินสง่า	*		B
132	ชัยภูมิ	16	ภักดีชุมพล	*		B
133	ชุมพร	1	อำเภอเมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด	ยาง, ปาล์ม , ผลไม้	B
134	ชุมพร	2	อำเภอปะทิว	สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด	ยาง	B
135	ชุมพร	3	อำเภอท่าแซะ	สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด	ปาล์ม , ยาง	B
136	ชุมพร	4	อำเภอสวี	สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมีจังหวัดชุมพร จำกัด	กล้วย	B
137	ชุมพร	5	อำเภอทุ่งตะโก	สหกรณ์การเกษตรช่องไม้แก้ว จำกัด	ผลไม้	B
138	ชุมพร	6	อำเภอหลังสวน	สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด	ผลไม้	B
139	ชุมพร	7	อำเภอละแม	สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด	ผลไม้	B
140	ชุมพร	8	อำเภอพะโต๊ะ	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาตะเกาทอง จำกัด	ผลไม้	B
141	เชียงราย	1	เวียงชัย	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด	ข้าว,ข้าวโพด	B
142	เชียงราย	2	แม่ลาว	สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด	น้ำมดดิบ	B
143	เชียงราย	3	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด	ข้าว	A
144	เชียงราย	4	แม่จัน	สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด	ข้าว	B
145	เชียงราย	5	แม่สาย	สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด	ข้าว	B
146	เชียงราย	6	เชียงแสน	สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด	ข้าว	A
147	เชียงราย	7	แม่ฟ้าหลวง	สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด	ชาและกาแฟ	B
148	เชียงราย	8	ดอยหลวง	สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จำกัด	ยางพารา	B
149	เชียงราย	9	เชียงรุ้ง	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงเชียงรุ้ง จำกัด	ข้าว	B
150	เชียงราย	10	เมืองพาน	สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด	ข้าว,ลำไย	B
151	เชียงราย	11	ป่าแดด	สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด	ข้าว,ลำไย	B
152	เชียงราย	12	พญาเม็งราย	สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด	ข้าว,ยางพารา,ลำไย	B
153	เชียงราย	13	เวียงแก่น	สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงแก่น จำกัด	ส้มโอ	B
154	เชียงราย	14	เชียงของ	สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด	ข้าว	B
155	เชียงราย	15	เทิง	สหกรณ์การเกษตรหาวดับเต่า จำกัด	ข้าว,ข้าวโพด	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
156	เชียงราย	16	ขุนตาล	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด	ข้าว	B
157	เชียงราย	17	แม่สรวย	สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด	ข้าว,ลำไย	B
158	เชียงราย	18	เวียงป่าเป้า	สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด	ข้าว,ข้าวโพด	B
159	เชียงใหม่	1	เมืองเชียงใหม่	สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด	ข้าว	B
160	เชียงใหม่	2	เชียงดาว	สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด	ข้าว/กระเทียม	B
161	เชียงใหม่	3	พร้าว	สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด	ข้าว	B
162	เชียงใหม่	4	เวียงแหง	สหกรณ์การเกษตรเวียงแหง จำกัด	กระเทียม	B
163	เชียงใหม่	5	แม่แตง	สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด	ข้าว/ถั่วเหลือง	B
164	เชียงใหม่	6	แม่ริม	สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด	ข้าว/ถั่วเหลือง	A
165	เชียงใหม่	7	ดอยสะเก็ด	สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด	ข้าว	B
166	เชียงใหม่	8	สันทราย	สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด	ข้าว/มันฝรั่ง	B
167	เชียงใหม่	9	แม่อน	สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด	ข้าว	B
168	เชียงใหม่	10	สันกำแพง	สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด	ข้าว	B
169	เชียงใหม่	11	สารภี	สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด	ลำไย	B
170	เชียงใหม่	12	ไชยปราการ	สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด	ลีนจี้	B
171	เชียงใหม่	13	ฝาง	สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด	ลีนจี้/ข้าว	B
172	เชียงใหม่	14	แม่วาง	สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด	หอมหัวใหญ่	B
173	เชียงใหม่	15	สะเมิง	สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด	สตอร์เบอร์รี่	B
174	เชียงใหม่	16	หางดง	สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด	ข้าว/ลำไย	B
175	เชียงใหม่	17	ดอยเต่า	สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด	ลำไย/หอมแดง	B
176	เชียงใหม่	18	ดอยหล่อ	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตดอยหลวง จำกัด	ลำไย	B
177	เชียงใหม่	19	สันป่าตอง	สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด	ข้าว/ลำไย	B
178	เชียงใหม่	20	จอมทอง	สหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด	ลำไย	B
179	เชียงใหม่	21	แม่แจ่ม	สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด	กระเทียม/ข้าวโพด	B
180	เชียงใหม่	22	อมก๋อย	สหกรณ์การเกษตรม่อนจองนันทบุรี จำกัด	ข้าวไร่	B
181	เชียงใหม่	23	ฮอด	สหกรณ์การเกษตรฮอด จำกัด	ข้าว/ลำไย	B
182	เชียงใหม่	24	แม่ฮ่าย	*		B
183	เชียงใหม่	25	กัลยาณิวัฒนา	*		B
184	ตรัง	1	ย่านตาขาว	สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด	ยางพารา	B
185	ตรัง	2	นาโยง	สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด	ยางพารา/ข้าว	B
186	ตรัง	3	ห้วยยอด	สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด	ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน	B
187	ตรัง	4	เมืองตรัง	สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด	ยางพารา	B
188	ตรัง	5	รัชฎา	สหกรณ์การเกษตรรัชฎา จำกัด	ยางพารา	B
189	ตรัง	6	วังวิเศษ	สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด	ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน	B
190	ตรัง	7	กันตัง	สหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด	ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน	B
191	ตรัง	8	ปะเหลียน	สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด	ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน	B
192	ตรัง	9	ลิเกา	สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จำกัด	ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน	B
193	ตรัง	10	หาดสำราญ	สหกรณ์การเกษตรหาดสำราญ จำกัด	ยางพารา	B
194	ตราด	1	เมืองตราด	สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด	ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
195	ตราด	2	เขาสมิง	สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด	ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้	B
196	ตราด	3	บ่อไร่	สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด	ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ผักสด	B
197	ตราด	4	แหลมงอบ	สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด	ยางพารา ผลไม้	B
198	ตราด	5	คลองใหญ่	สหกรณ์ประมงไม้รุต จำกัด	ประมงพื้นบ้าน	B
199	ตราด	6	เกาะช้าง	สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด	ประมงพื้นบ้าน ยางพารา	B
200	ตราด	7	เกาะกูด	*		B
201	ตาก	1	เมืองตาก	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด	ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง, โคเนื้อ	B
202	ตาก	2	บ้านตาก	สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด	ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	B
203	ตาก	3	แม่สอด	สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว, ข้าว	A
204	ตาก	4	พบพระ	สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว	B
205	ตาก	5	อุ้มผาง	สหกรณ์การเกษตรอุ้มผาง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, บุก	B
206	ตาก	6	แม่ระมาด	สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าว, ถั่วเขียว	A
207	ตาก	7	ท่าสองยาง	สหกรณ์การเกษตรท่าสองยาง จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	B
208	ตาก	8	สามเงา	*		B
209	ตาก	9	วังเจ้า	*		B
210	นครนายก	1	เมืองนครนายก	สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด	ทำนา, ปลูกผลไม้	A
211	นครนายก	2	ปากพลี	สหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด	ทำนา, ปลูกผลไม้	B
212	นครนายก	3	บ้านนา	สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด	ทำนา	B
213	นครนายก	4	องครักษ์	สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จำกัด	ทำนา	A
214	นครปฐม	1	เมืองฯ	สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด	น้ำดื่ม, ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ กะละแม หมอไม้ฝรั่ง ไข่ไก่	B
215	นครปฐม	2	กำแพงแสน	สหกรณ์โคมนนครปฐม จำกัด	น้ำนมดิบ, นมพาสเจอร์ไรส์, ให้สินเชื่อ	A
216	นครปฐม	3	บางเลน	สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด	ข้าว	B
217	นครปฐม	4	ดอนตูม	สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด	ข้าว, น้ำดื่ม	A
218	นครปฐม	5	สามพราน	สหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด	ผลไม้ เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะเฟือง ฝรั่ง	A
219	นครปฐม	6	นครชัยศรี	สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด	ข้าว, ผลไม้ เช่น ส้มโอ, มะลิ	B
220	นครปฐม	7	พุทธมณฑล	สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด	ข้าว	B
221	นครพนม	1	เมืองนครพนม	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นครพนม จำกัด	ปลูกข้าว	B
222	นครพนม	2	นาหว้า	สหกรณ์การเกษตรรวมใจชาวอำเภอนาหว้า จำกัด	ปลูกข้าว	B
223	นครพนม	3	โพนสวรรค์	สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด	ปลูกข้าว	B
224	นครพนม	4	ท่าอุเทน	สหกรณ์ท่าอุเทน จำกัด	ปลูกข้าว	B
225	นครพนม	5	บ้านแพง	สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด	ปลูกข้าว	B
226	นครพนม	6	นาทม	สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด	ปลูกข้าว	B
227	นครพนม	7	ศรีสงคราม	สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด	ปลูกข้าว	B
228	นครพนม	8	ธาตุพนม	สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด	ปลูกข้าว	B
229	นครพนม	9	เรณูนคร	สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด	ปลูกข้าว	B
230	นครพนม	10	นาแก	สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองยอสามัคคี จำกัด	ปลูกข้าว	B
231	นครพนม	11	ปลาปาก	สหกรณ์การเกษตรสว่างภูมิ จำกัด	ปลูกข้าว	B
232	นครพนม	12	วังยาง	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวภูธร จำกัด (เป็นสหกรณ์จะพัฒนา)		B
233	นครราชสีมา	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
234	นครราชสีมา	2	ขามสะแกแสง	สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด	ข้าว, ข้าวโพด	B
235	นครราชสีมา	3	โนนไทย	สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด	ข้าว, ข้าวโพด	B
236	นครราชสีมา	4	พระทองคำ	สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด	มันสำปะหลัง	B
237	นครราชสีมา	5	โนนสูง	สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด	ข้าว	B
238	นครราชสีมา	6	บัวลาย	สหกรณ์การเกษตรบัวลาย จำกัด	ข้าว	B
239	นครราชสีมา	7	พิมาย	สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด	ข้าว	A
240	นครราชสีมา	8	เมืองยาง	สหกรณ์การเกษตรเมืองยาง จำกัด	ข้าว	B
241	นครราชสีมา	9	ปากช่อง	สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด	ข้าวโพด	B
242	นครราชสีมา	10	ด่านขุนทด	สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด	มันสำปะหลัง	B
243	นครราชสีมา	11	ครบุรี	สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด	มันสำปะหลัง	B
244	นครราชสีมา	12	โชคชัย	สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด	ข้าว	B
245	นครราชสีมา	13	สูงเนิน	สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด	ข้าว	B
246	นครราชสีมา	14	ขามทะเลสอ	สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จำกัด	ข้าว	B
247	นครราชสีมา	15	วังน้ำเขียว	สหกรณ์การเกษตรไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด	ผัก, ผลไม้	B
248	นครราชสีมา	16	บัวใหญ่	สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด	ข้าว	B
249	นครราชสีมา	17	จักราช	สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด	ข้าว	B
250	นครราชสีมา	18	ลำทะเมนชัย	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำทะเมนชัย จำกัด	ข้าว	B
251	นครราชสีมา	19	เฉลิมพระเกียรติ	สหกรณ์การเกษตรท่าช้างสามัคคี จำกัด	ข้าว	B
252	นครราชสีมา	20	ปักธงชัย	สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด	ข้าว, ข้าวโพด	B
253	นครราชสีมา	21	คง	สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด	ข้าว	B
254	นครราชสีมา	22	ชุมพวง	สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด	ข้าว	B
255	นครราชสีมา	23	ห้วยแถลง	สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด	ข้าว	B
256	นครราชสีมา	24	หนองบุญมาก	สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด	มันสำปะหลัง	B
257	นครราชสีมา	25	แก้งสนามนาง	สหกรณ์การเกษตรแก้งสนามนาง จำกัด	อ้อย	B
258	นครราชสีมา	26	บ้านเหลื่อม	สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด	ข้าว, มันสำปะหลัง	B
259	นครราชสีมา	27	โนนแดง	สหกรณ์การเกษตรโนนแดง จำกัด	ข้าว	B
260	นครราชสีมา	28	ประทาย	สหกรณ์การเกษตรประทาย จำกัด	ข้าว	B
261	นครราชสีมา	29	เทพารักษ์	สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด	มันสำปะหลัง	B
262	นครราชสีมา	30	สีคิ้ว	สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด	มันสำปะหลัง, ข้าวโพด	B
263	นครราชสีมา	31	เสิงสาง	สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัด	มันสำปะหลัง	B
264	นครราชสีมา	32	สีดา	*		B
265	นครศรีธรรมราช	1	เมืองนครศรีธรรมราช	สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช จำกัด	ข้าว, ยางพารา, ผลไม้	B
266	นครศรีธรรมราช	2	ลานสกา	สหกรณ์การเกษตรลานสกา จำกัด	ยางพารา, ผลไม้	B
267	นครศรีธรรมราช	3	พรหมคีรี	สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด	ยางพารา, ผลไม้	A
268	นครศรีธรรมราช	4	หัวไทร	สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด	ข้าว, ปาล์มน้ำมัน	B
269	นครศรีธรรมราช	5	ปากพนัง	สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด	ข้าว, ปาล์มน้ำมัน	B
270	นครศรีธรรมราช	6	พระพรหม	สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ผลไม้, มังคุด	A
271	นครศรีธรรมราช	7	เฉลิมพระเกียรติ	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯ เฉลิมพระเกียรติ จำกัด	ข้าว, ปาล์มน้ำมัน	B
272	นครศรีธรรมราช	8	เชียรใหญ่	สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด	ข้าว, ปาล์มน้ำมัน	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
273	นครศรีธรรมราช	9	ร้อนพิบูลย์	สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด	ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน	B
274	นครศรีธรรมราช	10	จุฬาภรณ์	สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จำกัด	ยางพารา	B
275	นครศรีธรรมราช	11	ชะอวด	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จำกัด	ยางพารา	B
276	นครศรีธรรมราช	12	ทุ่งสง	สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จำกัด	ยางพารา	B
277	นครศรีธรรมราช	13	นาบอน	สหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด	ยางพารา	B
278	นครศรีธรรมราช	14	ทุ่งใหญ่	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด	ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน	B
279	นครศรีธรรมราช	15	บางขัน	สหกรณ์กองทุนสวนยางไสโตประชา จำกัด	ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน	B
280	นครศรีธรรมราช	16	ฉวาง	สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองร่อพัฒนา จำกัด	ยางพารา	B
281	นครศรีธรรมราช	17	ช้างกลาง	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาหวา จำกัด	ยางพารา	B
282	นครศรีธรรมราช	18	พิปูน	สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด	ยางพารา	B
283	นครศรีธรรมราช	19	ถ้ำพรรณรา	สหกรณ์กองทุนสวนยางถ้ำพรรณรา จำกัด	ยางพารา	B
284	นครศรีธรรมราช	20	ขนอม	สหกรณ์การเกษตรขนอม จำกัด	สินค้า, จำหน่ายสินค้า	B
285	นครศรีธรรมราช	21	นบพิตำ	สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิตำ จำกัด	สินค้า, จำหน่ายสินค้า	B
286	นครศรีธรรมราช	22	ท่าศาลา	สหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด	สินค้า, จำหน่ายสินค้า	B
287	นครศรีธรรมราช	23	สิชล	สหกรณ์การเกษตรสิชล จำกัด	สินค้า, จำหน่ายสินค้า	B
288	นครสวรรค์	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จำกัด	ข้าว	B
289	นครสวรรค์	2	เก้าเลี้ยว	สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด	ข้าว	B
290	นครสวรรค์	3	ท่าตะโก	สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จำกัด	ข้าว	B
291	นครสวรรค์	4	ชุมแสง	สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด	ข้าว	B
292	นครสวรรค์	5	หนองบัว	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด	ข้าว,มัน	B
293	นครสวรรค์	6	ไพศาลี	สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จำกัด	ข้าว,มัน	B
294	นครสวรรค์	7	ตากฟ้า	สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด	ข้าว,ข้าวโพด	B
295	นครสวรรค์	8	ตากลิ	สหกรณ์การเกษตรตากลิ จำกัด	ข้าว	B
296	นครสวรรค์	9	ลาดยาว	สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด	ข้าว	B
297	นครสวรรค์	10	บรรพตพิสัย	สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด	ข้าว	B
298	นครสวรรค์	11	พยุหะคีรี	สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จำกัด	ข้าว,อ้อย	B
299	นครสวรรค์	12	โกรกพระ	สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด	ข้าว	B
300	นครสวรรค์	13	ชุมตาบง	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำกัด	ข้าวโพด,มัน	B
301	นครสวรรค์	14	แม่วงก์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์ จำกัด	มัน	B
302	นครสวรรค์	15	แม่เปิน	สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน จำกัด	มัน,ข้าวโพด	B
303	นนทบุรี	1	ไทรน้อย	สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด	ข้าวเปลือก	B
304	นนทบุรี	2	บางบัวทอง	สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด	ข้าวเปลือก	B
305	นนทบุรี	3	ปากเกร็ด	สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด	ข้าวเปลือก	B
306	นนทบุรี	4	บางใหญ่	สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จำกัด	ข้าวเปลือก	B
307	นนทบุรี	5	เมืองนนทบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด	ทุเรียน	B
308	นนทบุรี	6	บางกรวย	*		B
309	นราธิวาส	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน	B
310	นราธิวาส	2	ศรีสาคร	สหกรณ์การเกษตรศรีสาคร จำกัด	ยางพารา	B
311	นราธิวาส	3	จะแนะ	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไอร์กรอส จำกัด	ยางพารา	B



ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
312	นราธิวาส	4	เจาะไอร้อง	สหกรณ์ อสม. เจาะไอร้อง จำกัด	ยางพารา	B
313	นราธิวาส	5	แว้ง	สหกรณ์การเกษตรแว้ง จำกัด	ยางพารา,ปาล์ม ,ผลไม้	B
314	นราธิวาส	6	ตากใบ	สหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด	ข้าว,ปาล์มน้ำมัน	B
315	นราธิวาส	7	สุโหงโกลก	สหกรณ์การเกษตรสุโหงโกลก จำกัด	ยางพารา,ผลไม้	A
316	นราธิวาส	8	สุโหงปาดี	สหกรณ์ กรป.กลาง นพค. นธ. จำกัด	ยางพารา	B
317	นราธิวาส	9	ระแงะ	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด	ยางพารา	B
318	นราธิวาส	10	รือเสาะ	สหกรณ์การเกษตรรวมมิตร จำกัด	ยางพารา	B
319	นราธิวาส	11	บาเจาะ	สหกรณ์การเกษตรบาเจาะ จำกัด	ยางพารา,ข้าว	B
320	นราธิวาส	12	ยี่งอ	สหกรณ์การเกษตรสะพานเหล็ก จำกัด	ยางพารา,ข้าว	B
321	นราธิวาส	13	สุคีริน	*		B
322	น่าน	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด	รับฝากเงิน, ให้เงินกู้,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	B
323	น่าน	2	บ้านหลวง	สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จำกัด	รับฝากเงิน, ให้เงินกู้,รวบรวมผลผลิต และจัดหาสินค้ามาจำหน่าย	B
324	น่าน	3	สันติสุข	สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด	รับฝากเงิน, ให้เงินกู้,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	B
325	น่าน	4	แม่จริม	สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด	ให้เงินกู้, เงินรับฝาก,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	A
326	น่าน	5	ภูเพียง	สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จำกัด	รวบรวมผลผลิต,ให้เงินกู้, จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรับฝากเงิน	B
327	น่าน	6	เวียงสา	สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด	รับฝากเงิน, ให้เงินกู้,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	B
328	น่าน	7	นาน้อย	สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด	ให้เงินกู้, เงินรับฝาก,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	B
329	น่าน	8	นาหมื่น	สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด	ให้เงินกู้, เงินรับฝาก,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย, รวบรวมผลผลิต และให้บริการ	B
330	น่าน	9	ท่าวังผา	สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด	รับฝากเงิน, ให้เงินกู้,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	B
331	น่าน	10	สองแคว	สหกรณ์การเกษตรสองแคว จำกัด	รับฝากเงิน, ให้เงินกู้,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิต	B
332	น่าน	11	ปัว	สหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด	รับฝากเงิน, จัดหาสินค้ามาจำหน่าย, ให้เงินกู้ และรวบรวมผลผลิต	B
333	น่าน	12	ทุ่งช้าง	สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด	รับฝากเงิน, จัดหาสินค้ามาจำหน่าย, ให้เงินกู้ และรวบรวมผลผลิต	B
334	น่าน	13	เชียงกลาง	สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จำกัด	จัดหาสินค้ามาจำหน่าย, รับฝากเงิน, ให้เงินกู้ และรวบรวมผลผลิต	A
335	น่าน	14	บ่อเกลือ	สหกรณ์การเกษตรภูฟ้า จำกัด	ให้เงินกู้,จัดหาสินค้ามาจำหน่าย และเงินรับฝาก	B
336	น่าน	15	เฉลิมพระเกียรติ	สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป่าน้ำร้อนพัฒนา จำกัด	รับฝากเงิน, ให้บริการ	B
337	บึงกาฬ	1	เซกา	สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด	สวนยางพารา ทำนา มันสำปะหลัง ผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์	B
338	บึงกาฬ	2	โซ่พิสัย	สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด	สวนยางพารา ทำนาและปาล์มน้ำมัน	B
339	บึงกาฬ	3	บึงโขงหลง	สหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด	ทำนา สวนยางพารา รองลงมาไร่ยาสูบ ข้าวโพด พืชทอง	B
340	บึงกาฬ	4	เมืองบึงกาฬ	สหกรณ์การเกษตรเมืองบึงกาฬ จำกัด	ทำสวนยางพารา	B
341	บึงกาฬ	5	พรเจริญ	สหกรณ์การเกษตรพรเจริญ จำกัด	ทำนา และสวนยางพารา	B
342	บึงกาฬ	6	ปากคาด	สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยก้านเหลือง จำกัด	ทำสวนยางพารา ทำนา	B
343	บึงกาฬ	7	บุ่งคล้า	*		B
344	บึงกาฬ	8	ศรีวิไล	*		B
345	บุรีรัมย์	1	ลำปลายมาศ	สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด	ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง	B
346	บุรีรัมย์	2	หนองหงส์	สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด	ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง	B
347	บุรีรัมย์	3	หนองกี่	สหกรณ์การเกษตรหนองกี่ จำกัด	ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง	B
348	บุรีรัมย์	4	นางรอง	สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด	ข้าว	B
349	บุรีรัมย์	5	ปะคำ	สหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด	ข้าว	B
350	บุรีรัมย์	6	เฉลิมพระเกียรติ	สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.บุรีรัมย์ จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
351	บุรีรัมย์	7	โนนสุวรรณ	สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด	ข้าว	B
352	บุรีรัมย์	8	ชำนิ	สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนก้านเหลือง จำกัด	ข้าว	B
353	บุรีรัมย์	9	เมืองบุรีรัมย์	สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด	ข้าว	B
354	บุรีรัมย์	10	กระสัง	สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด	ข้าว	A
355	บุรีรัมย์	11	พลับพลาชัย	สหกรณ์การเกษตรพลับพลาชัย จำกัด	ข้าว	B
356	บุรีรัมย์	12	บ้านด่าน	สหกรณ์สตรีบ้านด่าน จำกัด	ข้าว	B
357	บุรีรัมย์	13	ห้วยราช	สหกรณ์การเกษตรด้วยราช จำกัด	ข้าว	B
358	บุรีรัมย์	14	ประโคนชัย	สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด	ข้าว	B
359	บุรีรัมย์	15	บ้านกรวด	สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด	ยางพารา	B
360	บุรีรัมย์	16	ละหานทราย	สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด	ข้าว	B
361	บุรีรัมย์	17	โนนดินแดง	สหกรณ์การเกษตรโนนดินแดง จำกัด	ข้าว	B
362	บุรีรัมย์	18	แคนดง	สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด	ยางพารา	B
363	บุรีรัมย์	19	คูเมือง	สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด	ข้าว	B
364	บุรีรัมย์	20	นาโพธิ์	สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด	ข้าว	B
365	บุรีรัมย์	21	พุทไธสง	สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด	ข้าว	B
366	บุรีรัมย์	22	สตึก	สหกรณ์การเกษตรสตึก จำกัด	ข้าว	B
367	บุรีรัมย์	23	บ้านใหม่ไชยพจน์	สหกรณ์บ้านใหม่ไชยพจน์ จำกัด	ข้าว	B
368	ปทุมธานี	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด	ข้าว	B
369	ปทุมธานี	2	สามโคก	สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด	ข้าว	B
370	ปทุมธานี	3	ลาดหลุมแก้ว	สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว จำกัด	ข้าว	B
371	ปทุมธานี	4	ธัญบุรี	สหกรณ์การเข้าซื้อธัญบุรี จำกัด	ข้าว	B
372	ปทุมธานี	5	คลองหลวง	สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด	ข้าว	A
373	ปทุมธานี	6	ลำลูกกา	สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด	ข้าว	B
374	ปทุมธานี	7	หนองเสือ	สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัด	ปาล์ม	B
375	ประจวบคีรีขันธ์	1	หัวหิน	สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด	สับปะรด อ้อย	B
376	ประจวบคีรีขันธ์	2	ปราณบุรี	สหกรณ์การเกษตรปราณบุรี จำกัด	สับปะรด	B
377	ประจวบคีรีขันธ์	3	สามร้อยยอด	สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด	สับปะรด ยาง ปาล์ม	B
378	ประจวบคีรีขันธ์	4	กุยบุรี	สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด		B
379	ประจวบคีรีขันธ์	5	เมือง	สหกรณ์การเกษตรโรตีสีขาวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด		A
380	ประจวบคีรีขันธ์	6	บางสะพานน้อย	สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด		B
381	ประจวบคีรีขันธ์	7	บางสะพาน	สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จำกัด		B
382	ประจวบคีรีขันธ์	8	ทับสะแก	*		B
383	ปราจีนบุรี	1	เมืองปราจีนบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด	ข้าว,ผลไม้	A
384	ปราจีนบุรี	2	บ้านสร้าง	สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด	ข้าว	B
385	ปราจีนบุรี	3	ศรีมโหสถ	สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B
386	ปราจีนบุรี	4	ศรีมหาโพธิ์	สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ์ จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B
387	ปราจีนบุรี	5	ประจันตคาม	สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B
388	ปราจีนบุรี	6	กบินทร์บุรี	สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B
389	ปราจีนบุรี	7	นาดี	สหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
390	ปัตตานี	1	หนองจิก	สหกรณ์การเกษตรหนองจิก จำกัด	ข้าว,ยางพารา,ปาล์ม	B
391	ปัตตานี	2	โคกโพธิ์	สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ จำกัด	ยางพารา, ข้าว	B
392	ปัตตานี	3	แม่ลาน	สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพันตัน จำกัด	ยางพารา	B
393	ปัตตานี	4	ยะรัง	สหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด	ยางพารา,ลองกอง,ข้าว,ส้มโอ	B
394	ปัตตานี	5	กะพ้อ	สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จำกัด	ยางพารา	B
395	ปัตตานี	6	มายอ	สหกรณ์การเกษตรมายอ จำกัด	ยางพารา, ข้าว	B
396	ปัตตานี	7	สายบุรี	สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ประมง	B
397	ปัตตานี	8	ปะนาเระ	สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด	ข้าว,ยางพารา,ปาล์ม	B
398	ปัตตานี	9	ไม้แก่น	สหกรณ์การเกษตรไม้แก่น จำกัด	ปาล์ม	B
399	ปัตตานี	10	เมืองปัตตานี	สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จำกัด	ข้าวเปลือก	B
400	ปัตตานี	11	ยะหริ่ง	สหกรณ์การเกษตรยะหริ่ง จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ประมง	B
401	ปัตตานี	12	ทุ่งยางแดง	*		B
402	พระนครศรีอยุธยา	1	พระนครศรีอยุธยา	สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด	ข้าว	B
403	พระนครศรีอยุธยา	2	บางปะอิน	สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จำกัด	ข้าว	B
404	พระนครศรีอยุธยา	3	ท่าเรือ	สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด	ข้าว	A
405	พระนครศรีอยุธยา	4	ภาชี	สหกรณ์การเกษตรภาชีพัฒนา จำกัด	ข้าว	B
406	พระนครศรีอยุธยา	5	เสนา	สหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด	ข้าว	B
407	พระนครศรีอยุธยา	6	บางไทร	สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด	ข้าว	B
408	พระนครศรีอยุธยา	7	วังน้อย	สหกรณ์การเข้าซื้อที่ดินวังน้อย จำกัด	ข้าว	B
409	พระนครศรีอยุธยา	8	อุทัย	สหกรณ์การเกษตรอุทัย จำกัด	ข้าว	B
410	พระนครศรีอยุธยา	9	บางบาล	สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด	ข้าว	B
411	พระนครศรีอยุธยา	10	นครหลวง	สหกรณ์การเกษตรนครหลวง จำกัด	ข้าว	B
412	พระนครศรีอยุธยา	11	มหาราช	สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด	ข้าว	B
413	พระนครศรีอยุธยา	12	บ้านแพรก	สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรก จำกัด	ข้าว	B
414	พระนครศรีอยุธยา	13	บางปะหัน	สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จำกัด	ข้าว	B
415	พระนครศรีอยุธยา	14	บางซ้าย	สหกรณ์การเกษตรบางซ้าย จำกัด	ข้าว	B
416	พระนครศรีอยุธยา	15	ผักไห่	สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด	ข้าว	B
417	พระนครศรีอยุธยา	16	ลาดบัวหลวง	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง จำกัด	ข้าว	B
418	พะเยา	1	อำเภอ เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด	ข้าว	B
419	พะเยา	2	อำเภอ แม่ใจ	สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด	ข้าว,ลิ้นจี่	B
420	พะเยา	3	อำเภอ ดอกคำใต้	สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด	ข้าว	B
421	พะเยา	4	อำเภอ ภูพานยาว	สหกรณ์การเกษตรเมืองภูพานยาว จำกัด	ข้าว	B
422	พะเยา	5	อำเภอ จุน	สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด	ข้าว	B
423	พะเยา	6	อำเภอ ปง	สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด	ข้าว,ข้าวโพด	B
424	พะเยา	7	อำเภอ เชียงม่วน	สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วนจำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลำไย	B
425	พะเยา	8	อำเภอ เชียงคำ	สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องสำน จำกัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มะม่วง	B
426	พะเยา	9	อำเภอ ภูซาง	สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด	ข้าว,ยางพารา	B
427	พังงา	1	เมือง	สหกรณ์กองทุนสวนยางในโดน จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน,โค, สุกร	B
428	พังงา	2	ทับปุด	สหกรณ์การเกษตรทับปุด จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
429	พังงา	3	ตะกั่วทุ่ง	สหกรณ์การเกษตรตะกั่วทุ่ง จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน	B
430	พังงา	4	ท้ายเหมือง	สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน	B
431	พังงา	5	เกาะยาว	สหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด	ยางพารา,อาหารทะเล,ข้าว,บริการท่องเที่ยว	B
432	พังงา	6	ตะกั่วป่า	สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน,ผลไม้	B
433	พังงา	7	กะปง	สหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน,ผลไม้	B
434	พังงา	8	คุระบุรี	สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จำกัด	ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน	B
435	พัทลุง	1	ศรีนครินทร์	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จำกัด	ยางพารา,ผลไม้	B
436	พัทลุง	2	เขาชัยสน	สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
437	พัทลุง	3	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
438	พัทลุง	4	ควนขนุน	สหกรณ์การเกษตรพนมวังค์ จำกัด	ข้าว,ยางพารา	B
439	พัทลุง	5	ป่าพะยอม	สหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม จำกัด	ข้าว,ยางพารา	B
440	พัทลุง	6	ศรีบรรพต	สหกรณ์การเกษตรรป.กลาง นพค.พัทลุง (สอง) จำกัด	ข้าว,ยางพารา	B
441	พัทลุง	7	ตะโหมด	สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
442	พัทลุง	8	ป่าบอน	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในกอย จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
443	พัทลุง	9	กงหรา	สหกรณ์การเกษตรกงหรา จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
444	พัทลุง	10	ปากพะยูน	สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
445	พัทลุง	11	บางแก้ว	สหกรณ์เข้าซื้อที่ดินบางแก้ว จำกัด	ยางพารา,ข้าว,ปาล์ม	B
446	พิจิตร	1	เมืองพิจิตร	สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด	ข้าว	B
447	พิจิตร	2	สามง่าม	สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด	ข้าว	B
448	พิจิตร	3	วังทรายพูน	สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด	ข้าว	B
449	พิจิตร	4	สากเหล็ก	สหกรณ์การเกษตรสากเหล็ก จำกัด	ข้าว, มะม่วง	B
450	พิจิตร	5	วชิรบุรี	สหกรณ์ชาวนาวชิรบุรี จำกัด	ข้าว	B
451	พิจิตร	6	บางมูลนาก	สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด	ข้าวเปลือกเจ้า	B
452	พิจิตร	7	โพทะเล	สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด	ข้าวเปลือกเจ้า	A
453	พิจิตร	8	ตะพานหิน	สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด	ข้าว	B
454	พิจิตร	9	ทับคล้อ	สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด	ข้าว	B
455	พิจิตร	10	ดงเจริญ	*		B
456	พิจิตร	11	บึงนาราง	*		B
457	พิจิตร	12	โพธิ์ประทับช้าง	*		B
458	พิษณุโลก	1	เมือง	สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด	ข้าว	B
459	พิษณุโลก	2	บางระกำ	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด	ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด/มัน	A
460	พิษณุโลก	3	พรหมพิราม	สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด	ข้าว	A
461	พิษณุโลก	4	วัดโบสถ์	สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จำกัด	ข้าว/มันสำปะหลัง/ข้าวโพด	B
462	พิษณุโลก	5	วังทอง	สหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด	มันสำปะหลัง	B
463	พิษณุโลก	6	บางกระทุ่ม	สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด	ข้าว	B
464	พิษณุโลก	7	เนินมะปราง	สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด	ข้าว/มะม่วง/ส้มโอ/ข้าวโพด	B
465	พิษณุโลก	8	นครไทย	สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด	ข้าว/ข้าวโพด/มันสำปะหลัง/สับปะรด/เลี้ยงสัตว์/ยางพารา	B
466	พิษณุโลก	9	ชาติตระการ	*		B
467	เพชรบุรี	1	เมืองเพชรบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
468	เพชรบุรี	2	เขาย้อย	สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด	ข้าว	B
469	เพชรบุรี	3	ท่ายาง	สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด	มะนาว , กล้วย	B
470	เพชรบุรี	4	แก่งกระจาน	สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จำกัด	มะนาว , กล้วย	B
471	เพชรบุรี	5	บ้านลาด	สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด	ข้าว	A
472	เพชรบุรี	6	ชะอำ	สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด	โคขุน , แพะ , ป่านศรนารายณ์	B
473	เพชรบุรี	7	หนองหญ้าปล้อง	สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด	สับปะรด	B
474	เพชรบุรี	8	บ้านแหลม	*		B
475	เพชรบูรณ์	1	เมืองเพชรบูรณ์	สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด	ข้าว ข้าวโพด ไบยาสูบ	B
476	เพชรบูรณ์	2	หล่มสัก	สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จำกัด	ข้าว ไบยาสูบ	B
477	เพชรบูรณ์	3	หล่มเก่า	สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
478	เพชรบูรณ์	4	น้ำหนาว	สหกรณ์การเกษตรน้ำหนาว จำกัด	ข้าวโพด มันสำปะหลัง	B
479	เพชรบูรณ์	5	หนองไผ่	สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด	ถั่วเขียว ข้าว	B
480	เพชรบูรณ์	6	ชนแดน	สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
481	เพชรบูรณ์	7	วังโป่ง	สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
482	เพชรบูรณ์	8	บึงสามพัน	สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย	B
483	เพชรบูรณ์	9	วิเชียรบุรี	สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
484	เพชรบูรณ์	10	ศรีเทพ	สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด	ข้าว อ้อย	B
485	เพชรบูรณ์	11	เขาค้อ	สหกรณ์การเกษตรเขาค้อพัฒนา จำกัด	ข้าว สินเชื่อ	B
486	แพร่	1	ร้องกวาง	สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
487	แพร่	2	ลอง	สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
488	แพร่	3	วังชิ้น	สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	A
489	แพร่	4	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด	ข้าว	B
490	แพร่	5	สูงเม่น	สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด	ข้าว	B
491	แพร่	6	สอง	สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
492	แพร่	7	เด่นชัย	สหกรณ์การเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคูมิตเด่นชัย จำกัด	จัดหาสินค้า (ปุ๋ย)	B
493	แพร่	8	หนองม่วงไข่	สหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ จำกัด	ข้าว	B
494	ภูเก็ต	1	อำเภอเมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด	ยางพารา สับปะรด	B
495	ภูเก็ต	2	อำเภอถลาง	สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด	ยางพารา สับปะรด	B
496	ภูเก็ต	3	อำเภอกะทู้	สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด	ยางพารา พืชผัก	B
497	มหาสารคาม	1	เมืองมหาสารคาม	สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด	ข้าว	B
498	มหาสารคาม	2	แกดำ	สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด	ข้าว	B
499	มหาสารคาม	3	กันทรวิชัย	สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จำกัด	ข้าว	B
500	มหาสารคาม	4	เชียงยืน	สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด	ข้าว	B
501	มหาสารคาม	5	ชื่นชม	สหกรณ์การเกษตรชื่นชม จำกัด	ข้าว	B
502	มหาสารคาม	6	โกสุมพิสัย	สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด	ข้าว	B
503	มหาสารคาม	8	บรบือ	สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด	ข้าว	A
504	มหาสารคาม	9	วาปีปทุม	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด	ข้าว	B
505	มหาสารคาม	10	นาเชือก	สหกรณ์การเกษตรนาเชือก จำกัด	ข้าว	B
506	มหาสารคาม	11	นาโดน	สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
507	มหาสารคาม	13	พยัคฆภูมิพิสัย	สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด	ข้าว	B
508	มหาสารคาม	15	กุตุรัง	*		B
509	มหาสารคาม	17	ยางสีสุราช	*		B
510	มุกดาหาร	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.มุกดาหาร จำกัด	ข้าว	B
511	มุกดาหาร	2	หว้านใหญ่	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหว้านใหญ่ จำกัด	ข้าว	B
512	มุกดาหาร	3	ดอนตาล	สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด	ยางพารา ข้าว	B
513	มุกดาหาร	4	หนองสูง	สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	ข้าว ยางพารา มัน	A
514	มุกดาหาร	5	คำชะอี	สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด	ข้าว ยางพารา มัน	B
515	มุกดาหาร	6	นิคมคำสร้อย	สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้อย จำกัด	ข้าว ยางพารา มัน	B
516	มุกดาหาร	7	ดงหลวง	สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด	ข้าว ยางพารา มัน	B
517	แม่ฮ่องสอน	1	เมือง	สหกรณ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และผลผลิตทางการเกษตรตำบลห้วยผา จำกัด	ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ถั่วเหลือง	B
518	แม่ฮ่องสอน	2	ขุนยวม	สหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด	กระเทียม ข้าวโพด ถั่วเหลือง	B
519	แม่ฮ่องสอน	3	แม่ลาน้อย	สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด	ข้าวโพด ถั่วเหลือง	B
520	แม่ฮ่องสอน	4	แม่สะเรียง	สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด	ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ถั่วเหลือง	B
521	แม่ฮ่องสอน	5	สบเมย	สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด	ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ถั่วเหลือง	B
522	แม่ฮ่องสอน	6	ปาย	สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด	ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ถั่วเหลือง	B
523	แม่ฮ่องสอน	7	ปางมะผ้า	*		B
524	ยโสธร	1	เลิงนกทา	สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด	ข้าว	B
525	ยโสธร	2	ป่าดู่	สหกรณ์การเกษตรป่าดู่ จำกัด	ข้าว	B
526	ยโสธร	3	มหาชนะชัย	สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด	ข้าว	A
527	ยโสธร	4	กุดชุม	สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด	ข้าว	A
528	ยโสธร	5	เมืองยโสธร	สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จำกัด	ข้าว	B
529	ยโสธร	6	ทรายมูล	สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด	ข้าว	B
530	ยโสธร	7	ค้อวัง	สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด	ข้าว	B
531	ยโสธร	8	คำเขื่อนแก้ว	สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด	ข้าว	B
532	ยโสธร	9	ไทยเจริญ	สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด	ข้าว	B
533	ยะลา	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด	ยางพารา	B
534	ยะลา	2	ยะหา	สหกรณ์การเกษตรยะหา จำกัด	ยางพารา	B
535	ยะลา	4	เบตง	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเบตง จำกัด	ยางพารา	B
536	ยะลา	5	ธารโต	สหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด	ทุเรียน และลองกอง	A
537	ยะลา	6	บันนังสตา	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบันนังบูโบ จำกัด	ยางพารา	B
538	ยะลา	7	รามัน	สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จำกัด	ปาล์ม	B
539	ยะลา	8	กรงปินัง	สหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัด	ทุเรียน และลองกอง	B
540	ยะลา	9	กาบัง	*		B
541	ร้อยเอ็ด	1	เมืองร้อยเอ็ด	สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด	ข้าว	B
542	ร้อยเอ็ด	2	ศรีสมเด็จ	สหกรณ์การเกษตรตำบลศรีสมเด็จ จำกัด	ข้าว	B
543	ร้อยเอ็ด	3	จตุรพักตรพิมาน	สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด	ข้าว	B
544	ร้อยเอ็ด	4	สุวรรณภูมิ	สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด	ข้าว	B
545	ร้อยเอ็ด	5	ธวัชบุรี	สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
546	ร้อยเอ็ด	6	เสลภูมิ	สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด	ข้าว	B
547	ร้อยเอ็ด	7	ทุ่งเขาหลวง	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมะบ้า จำกัด	ข้าว	B
548	ร้อยเอ็ด	8	เกษตรวิสัย	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด	ข้าว	A
549	ร้อยเอ็ด	9	พุมรรัตน์	สหกรณ์การเกษตรพุมรรัตน์ จำกัด	ข้าว	B
550	ร้อยเอ็ด	10	อาจสามารถ	สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด	ข้าว	B
551	ร้อยเอ็ด	11	พนมไพร	สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด	ข้าว	B
552	ร้อยเอ็ด	12	โพนทอง	สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด	ข้าว	B
553	ร้อยเอ็ด	13	หนองพอก	สหกรณ์การเกษตรหนองพอก จำกัด	ข้าว	B
554	ร้อยเอ็ด	14	เมยวดี	สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด	ข้าว	B
555	ร้อยเอ็ด	15	โพธิ์ชัย	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา	B
556	ร้อยเอ็ด	16	เซียงขวัญ	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านบุงคำ จำกัด	ข้าว	B
557	ร้อยเอ็ด	17	จังหาร	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านดินดำ จำกัด	ข้าว	B
558	ร้อยเอ็ด	18	เมืองสรวง	*		B
559	ร้อยเอ็ด	19	โพนทราย	*		B
560	ร้อยเอ็ด	20	หนองฮี	*		B
561	ระนอง	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองระนอง จำกัด	ปาล์มน้ำมัน /ยางพารา	B
562	ระนอง	2	กะเปอร์	สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด	ปาล์มน้ำมัน	B
563	ระนอง	3	กระบุรี	สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด	กาแฟ /ยางพารา	B
564	ระนอง	4	สุขสำราญ	สหกรณ์การเกษตรสุขสำราญ จำกัด	ปาล์มน้ำมัน /ยางพารา /ผลไม้	B
565	ระนอง	5	ละอุ่น	สหกรณ์การเกษตรละอุ่น จำกัด	ปาล์มน้ำมัน /ยางพารา /ผลไม้/กาแฟ	B
566	ระยอง	1	เมืองระยอง	สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด	ยางพารา สวนผลไม้	B
567	ระยอง	2	บ้านค่าย	สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด	ยางพารา ข้าว สวนผลไม้	B
568	ระยอง	3	บ้านฉาง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด	สับปะรด มันสำปะหลัง	B
569	ระยอง	4	นิคมพัฒนา	สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา จำกัด	สับปะรด ยางพารา มันสำปะหลัง	B
570	ระยอง	5	ปลวกแดง	สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง จำกัด	สับปะรด มันสำปะหลัง	B
571	ระยอง	6	แกลง	สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด	ยางพารา สวนผลไม้	B
572	ระยอง	7	วังจันทร์	สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด	ยางพารา	B
573	ระยอง	8	เขาชะเมา	สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด	ยางพารา	B
574	ราชบุรี	1	เมืองราชบุรี	สหกรณ์การเกษตรราชบุรี จำกัด	ข้าว	A
575	ราชบุรี	2	ปากท่อ	สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด	ข้าวเปลือก	B
576	ราชบุรี	3	วัดเพลง	สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด	ข้าวเปลือก	B
577	ราชบุรี	4	บ้านคา	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคาราราชบุรี จำกัด	สับปะรด	B
578	ราชบุรี	5	ดำเนินสะดวก	สหกรณ์การเกษตรดำเนินสะดวก จำกัด	ผลไม้	B
579	ราชบุรี	6	บ้านโป่ง	สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด	ข้าว	B
580	ราชบุรี	7	โพธาราม	สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด	ข้าว	B
581	ราชบุรี	8	จอมบึง	*		B
582	ราชบุรี	9	บางแพ	*		B
583	ราชบุรี	10	สวนผึ้ง	*		B
584	ลพบุรี	1	เมืองลพบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
585	ลพบุรี	2	พัฒนานิคม	สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม จำกัด	พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย, มันสำปะหลัง)	B
586	ลพบุรี	3	บ้านหมี่	สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด	ข้าว	B
587	ลพบุรี	4	หนองม่วง	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินบ่อทอง จำกัด	พืชไร่(มันสำปะหลัง ข้าวโพด)	B
588	ลพบุรี	5	โคกสำโรง	สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด	ข้าว	B
589	ลพบุรี	6	ท่าม่วง	สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด	ข้าว	B
590	ลพบุรี	7	ชัยบาดาล	สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล จำกัด	พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย, มันสำปะหลัง)	B
591	ลพบุรี	8	สระโบสถ์	สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด	ข้าว	B
592	ลพบุรี	9	โคกเจริญ	สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จำกัด	พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย, มันสำปะหลัง)	B
593	ลพบุรี	10	ลำสนธิ	สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ก กนข.หนองรี จำกัด	น้ำนมดิบ	B
594	ลพบุรี	11	ท่าหลวง	สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด	พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย, มันสำปะหลัง)	B
595	ลำปาง	1	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด	ข้าว	B
596	ลำปาง	2	แม่เมาะ	สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด	พืชผัก	B
597	ลำปาง	3	ห้างฉัตร	สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด	ข้าว	A
598	ลำปาง	4	เกาะคา	สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด	ข้าว	B
599	ลำปาง	5	เสริมงาม	สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
600	ลำปาง	6	แม่ทะ	สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
601	ลำปาง	7	สบปราบ	สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด	ข้าว	B
602	ลำปาง	8	เถิน	สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด	ข้าว	B
603	ลำปาง	9	แม่พริก	สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด	ข้าว	B
604	ลำปาง	10	แจ้ห่ม	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข จำกัด	ข้าวโพด ถั่วดำ	B
605	ลำปาง	11	วังเหนือ	สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด	ข้าวโพด	B
606	ลำปาง	12	เมืองปาน	สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด	ข้าว	B
607	ลำปาง	13	งาว	สหกรณ์การเกษตรแม่เงาฝางชัย จำกัด	ข้าวโพด	B
608	ลำพูน	1	บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด	ลำไย มะม่วง	B
609	ลำพูน	2	ลี้	สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด	ข้าวโพด มันสำปะหลัง	B
610	ลำพูน	3	ทุ่งหัวช้าง	สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จำกัด	ข้าว ข้าวโพด ลำไย	B
611	ลำพูน	4	เวียงหนองล่อง	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำวังสะแกง จำกัด	ลำไย มะม่วง	B
612	ลำพูน	5	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด	ลำไย ข้าว	B
613	ลำพูน	6	แม่ทา	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	ลำไย	B
614	ลำพูน	7	ป่าซาง	สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จำกัด	ลำไย	B
615	ลำพูน	8	บ้านธิ	สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด	น้ำนมดิบ	B
616	เลย	1	อำเภอเมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด	มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, ยางพารา	B
617	เลย	2	อำเภอนาดูน	สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด	มันสำปะหลัง	B
618	เลย	3	อำเภอภูกระดึง	สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด	มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, ยางพารา, อ้อย	B
619	เลย	4	อำเภอผาขาว	สหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด	อ้อย	B
620	เลย	5	อำเภอหนองหิน	สหกรณ์การเกษตรหนองหินพัฒนา จำกัด	อ้อย	B
621	เลย	6	อำเภอวังสะพุง	สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด	ข้าว, อ้อย, ยางพารา	B
622	เลย	7	อำเภอเอราวัณ	สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด	มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา	B
623	เลย	8	อำเภอภูหลวง	สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด	มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, ข้าว, อ้อย	B



ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
624	เลย	9	อำเภอเชียงคาน	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จำกัด	ข้าว	B
625	เลย	10	อำเภอท่าลี่	สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด	มันสำปะหลัง,ข้าวโพด,ข้าว,ยางพารา	B
626	เลย	11	อำเภอปากชม	สหกรณ์การเกษตร กรบ.กลาง.นพค.เลย จำกัด	มันสำปะหลัง,ข้าวโพด,ยางพารา	B
627	เลย	12	อำเภอภูเรือ	สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด	มันสำปะหลัง,ข้าวโพด,ลำไย,ดอกไม้	B
628	เลย	13	อำเภอด่านซ้าย	สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัด	ข้าวโพด,มันสำปะหลัง	B
629	เลย	13	นาแห้ว	*		B
630	ศรีสะเกษ	1	เมืองศรีสะเกษ	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด	ข้าว	A
631	ศรีสะเกษ	2	กันทรารมย์	สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด	ข้าว	B
632	ศรีสะเกษ	3	ยางชุมน้อย	สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด	ข้าว	B
633	ศรีสะเกษ	4	ไพรบึง	สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด	ข้าว	B
634	ศรีสะเกษ	5	กันทรลักษ์	สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด	ข้าว	A
635	ศรีสะเกษ	6	ปรางค์กู่	สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด	ข้าว	B
636	ศรีสะเกษ	7	น้ำเกลี้ยง	สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด	ข้าว	B
637	ศรีสะเกษ	8	ห้วยทับทัน	สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด	ข้าว	B
638	ศรีสะเกษ	9	โนนคูณ	สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด	ข้าว	B
639	ศรีสะเกษ	10	พยุห์	สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด	ข้าว	B
640	ศรีสะเกษ	11	บึงบูรพ์	สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด	ข้าว	B
641	ศรีสะเกษ	12	ราชีไศล	สหกรณ์การเกษตรราชีไศล จำกัด	ข้าว	B
642	ศรีสะเกษ	13	ขุขันธ์	สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด	ข้าว	B
643	ศรีสะเกษ	14	ขุนหาญ	สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด	ข้าว	B
644	ศรีสะเกษ	15	ภูสิงห์	สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด	ข้าว	B
645	ศรีสะเกษ	16	เบญจลักษ์	สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด	ข้าว	B
646	ศรีสะเกษ	17	ศรีรัตนะ	สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด	ข้าว	B
647	ศรีสะเกษ	18	โพธิ์ศรีสุวรรณ	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด	ข้าว	B
648	ศรีสะเกษ	19	อุทุมพรพิสัย	สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด	ข้าว	B
649	ศรีสะเกษ	20	เมืองจันทร์	สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด		B
650	ศรีสะเกษ	21	วังหิน	สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด		B
651	ศรีสะเกษ		ศีลาลาด	*		B
652	สกลนคร	1	เมืองสกลนคร	สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด	ข้าว	B
653	สกลนคร	2	กุสุมาลย์	สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง	A
654	สกลนคร	3	กุดบาก	สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด	ข้าว	B
655	สกลนคร	4	ภูพาน	สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด	มันสำปะหลัง	B
656	สกลนคร	5	เต่างอย	สหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด	ข้าว	A
657	สกลนคร	6	โคกศรีสุพรรณ	สหกรณ์กองทุนสวนยางเหล่าโพนค้อ จำกัด	ยางพารา	B
658	สกลนคร	7	วาริชภูมิ	สหกรณ์การเกษตรวาริชภูมิ จำกัด	ข้าว	B
659	สกลนคร	8	นิคมน้ำอูน	สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน จำกัด	ยางพารา	B
660	สกลนคร	9	พังโคน	สหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด	ข้าว	B
661	สกลนคร	10	สว่างแดนดิน	สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน จำกัด	ข้าว	B
662	สกลนคร	11	ส่องดาว	สหกรณ์การเกษตรส่องดาว จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
663	สกลนคร	12	พรรณานิคม	สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด	ข้าว	A
664	สกลนคร	13	วานรนิวาส	สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จำกัด	ข้าว	B
665	สกลนคร	14	อากาศอำนวย	สหกรณ์การเกษตรอากาศอำนวย จำกัด	ข้าว	B
666	สกลนคร	15	คำตากล้า	สหกรณ์การเกษตรคำตากล้า จำกัด	ข้าว	B
667	สกลนคร	16	บ้านม่วง	สหกรณ์การเกษตรบ้านม่วง จำกัด	ข้าว	B
668	สกลนคร	17	เจริญศิลป์	สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ จำกัด	ข้าว	B
669	สกลนคร	18	โพนนาแก้ว	*		B
670	สงขลา	1	เมืองสงขลา	สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด	ประมง	B
671	สงขลา	2	นาหม่อม	สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด	ยางพารา	B
672	สงขลา	3	สิงหนคร	สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด	ข้าว	B
673	สงขลา	4	เทพา	สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จำกัด	ยางพารา	B
674	สงขลา	5	สะบ้าย้อย	สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด	ยางพารา	B
675	สงขลา	6	จะนะ	สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด	ยางพารา	B
676	สงขลา	7	สทิงพระ	สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด	ข้าว	B
677	สงขลา	8	กระแสดินธุ์	สหกรณ์การเกษตรกระแสดินธุ์ จำกัด	ข้าว	B
678	สงขลา	9	ระโนด	สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด	ข้าว	B
679	สงขลา	10	รัตภูมิ	สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด	ยางพารา	B
680	สงขลา	11	ควนเนียง	สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด	ยางพารา	B
681	สงขลา	12	บางกล่ำ	สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด	ยางพารา	B
682	สงขลา	13	นาทวี	สหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด	ยางพารา	B
683	สงขลา	14	หาดใหญ่	สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด	ยางพารา	B
684	สงขลา	15	คลองหอยโข่ง	สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด	ยางพารา	B
685	สงขลา	16	สะเดา	สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด	ยางพารา	B
686	สตูล	1	ท่าแพ	สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด	ยางพารา	B
687	สตูล	2	ควนโดน	สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด	ยางพารา	B
688	สตูล	3	ควนกาหลง	สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด	ยางพารา	B
689	สตูล	4	ละงู	สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด	ยางพารา	B
690	สตูล	5	ทุ่งหว้า	สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด	ยางพารา	B
691	สตูล	6	มะนัง	*		B
692	สตูล	7	เมืองสตูล	*		B
693	สมุทรปราการ	1	บางพลี	สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด	ไม้ผล มะม่วงน้ำดอกไม้	A
694	สมุทรปราการ	2	บางบ่อ	สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด	ปลาบิล กุ้งขาว ปลาสด	B
695	สมุทรปราการ	3	เมืองสมุทรปราการ	*		B
696	สมุทรปราการ	4	พระประแดง	*		B
697	สมุทรปราการ	5	บางเสาธง	*		B
698	สมุทรปราการ	6	พระสมุทรเจดีย์	*		B
699	สมุทรสงคราม	1	เมืองสมุทรสงคราม	สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด	ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	A
700	สมุทรสงคราม	2	บางคนที	สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด	ผลผลิตทางการเกษตร	B
701	สมุทรสงคราม	3	อัมพวา	*		B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
702	สมุทรสาคร	1	อำเภอบ้านแพ้ว	สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด	มะพร้าว,ฝรั่ง	B
703	สมุทรสาคร	2	อำเภอกระทุ่มแบน	สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด	กล้วยไม้	B
704	สมุทรสาคร	3	อำเภอเมืองสมุทรสาคร	สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด	เกลือทะเล	A
705	สระแก้ว	1	เมืองสระแก้ว	สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	A
706	สระแก้ว	2	วังน้ำเย็น	สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด	ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง	B
707	สระแก้ว	3	วัฒนานคร	สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด	ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง	B
708	สระแก้ว	4	อรัญประเทศ	สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง,อ้อย	B
709	สระแก้ว	5	ตาพระยา	สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง	B
710	สระแก้ว	6	คลองหาด	สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด	มันสำปะหลัง,ไม้ผล	B
711	สระแก้ว	7	วังสมบูรณ์	สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด	มันสำปะหลัง,อ้อย	B
712	สระแก้ว	8	เขาฉกรรจ์	*		B
713	สระแก้ว	9	โคกสูง	*		B
714	สระบุรี	1	เสาไห้	สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด	ข้าวเปลือก	A
715	สระบุรี	2	วิหารแดง	สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จำกัด	ข้าวเปลือก	B
716	สระบุรี	3	หนองแค	สหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด	ข้าวเปลือก	B
717	สระบุรี	4	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมือง จำกัด	ข้าวเปลือก	B
718	สระบุรี	5	มวกเหล็ก	สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด	น้ำนมโค	B
719	สระบุรี	6	หนองโดน	สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จำกัด	ข้าวเปลือก	B
720	สระบุรี	7	พระพุทธบาท	สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท จำกัด	ข้าวเปลือก	B
721	สระบุรี	8	หนองแซง	สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จำกัด	ข้าวเปลือก	B
722	สระบุรี	9	ดอนพุด	สหกรณ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรสระบุรี จำกัด	สาโท	B
723	สระบุรี	10	บ้านหมอ	สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด	ข้าวเปลือก	B
724	สระบุรี	11	แก่งคอย	สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย จำกัด	ข้าวเปลือก	B
725	สระบุรี	12	เฉลิมพระเกียรติ	สหกรณ์การเกษตรห้วยหินขาว จำกัด	ข้าวเปลือก	B
726	สระบุรี	13	วังม่วง	*		B
727	สิงห์บุรี	1	ท่าช้าง	สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด	ข้าว	A
728	สิงห์บุรี	2	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองสิงห์บุรี	ข้าว	B
729	สิงห์บุรี	3	พรหมบุรี	สหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จำกัด	ข้าว	B
730	สิงห์บุรี	4	อินทร์บุรี	สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด	ข้าว	B
731	สิงห์บุรี	5	ค่ายบางระจัน	สหกรณ์การเกษตรค่ายบางระจัน จำกัด	ข้าว	B
732	สิงห์บุรี	6	บางระจัน	สหกรณ์การเกษตรบางระจัน จำกัด	ข้าว	B
733	สุโขทัย	1	เมืองสุโขทัย	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
734	สุโขทัย	2	กงไกรลาศ	สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด	ข้าว ผัก กล้วย	B
735	สุโขทัย	3	คีรีมาศ	สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด	B
736	สุโขทัย	4	บ้านด่านลานหอย	สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง	B
737	สุโขทัย	5	สวรรคโลก	สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรคโลก จำกัด	ข้าว อ้อย	B
738	สุโขทัย	6	ศรีสัชชนาลัย	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชนาลัย จำกัด	ข้าว อ้อย	B
739	สุโขทัย	7	ทุ่งเสลี่ยม	สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด	ข้าว อ้อย	B
740	สุโขทัย	8	ศรีนคร	สหกรณ์การเกษตรศรีนคร จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
741	สุโขทัย	9	ศรีสำโรง	สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด	ข้าว ยาสูบ	B
742	สุพรรณบุรี	1	เมืองสุพรรณบุรี	สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด	ข้าว	B
743	สุพรรณบุรี	2	บางปลาม้า	สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด	ข้าว	B
744	สุพรรณบุรี	3	อู่ทอง	สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด	ข้าว อ้อย	B
745	สุพรรณบุรี	4	สองพี่น้อง	สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด	ข้าว อ้อย	B
746	สุพรรณบุรี	5	ศรีประจันต์	สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด	ข้าว	B
747	สุพรรณบุรี	6	ดอนเจดีย์	สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด	ข้าว	A
748	สุพรรณบุรี	7	สามชุก	สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด	ข้าว	B
749	สุพรรณบุรี	8	เดิมบางนางบวช	สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด	ข้าว อ้อย	B
750	สุพรรณบุรี	9	หนองหญ้าไซ	สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด	ข้าว อ้อย	B
751	สุพรรณบุรี	10	ด่านช้าง	สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จำกัด	อ้อย	B
752	สุราษฎร์ธานี	1	เกาะพะงัน	สหกรณ์การเกษตรเกาะพะงัน จำกัด	มะพร้าว	B
753	สุราษฎร์ธานี	2	กาญจนดิษฐ์	สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จำกัด	ยางพารา	B
754	สุราษฎร์ธานี	3	ดอนสัก	สหกรณ์การเกษตรเมืองดอนสัก จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
755	สุราษฎร์ธานี	4	เมืองสุราษฎร์ธานี	สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด	มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน	B
756	สุราษฎร์ธานี	5	พุนพิน	สหกรณ์การเกษตรพุนพิน จำกัด	ยางพารา	B
757	สุราษฎร์ธานี	6	บ้านนาสาร	สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด	กล้วยหอมทอง	A
758	สุราษฎร์ธานี	7	บ้านนาเดิม	สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
759	สุราษฎร์ธานี	8	เคียนซา	สหกรณ์กองทุนสวนยางพวงพรมคร จำกัด	ยางพารา	B
760	สุราษฎร์ธานี	9	เวียงสระ	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพุกกระแซง จำกัด	ยางพารา	B
761	สุราษฎร์ธานี	10	ชัยบุรี	สหกรณ์การเกษตรชัยบุรี จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
762	สุราษฎร์ธานี	11	พนม	สหกรณ์นิคมพนม จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
763	สุราษฎร์ธานี	12	ท่าฉาง	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าฉาง จำกัด	ยางพารา	B
764	สุราษฎร์ธานี	13	ไชยา	สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด	ปาล์มน้ำมัน	B
765	สุราษฎร์ธานี	14	ท่าชนะ	สหกรณ์การเกษตรท่าชนะ จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
766	สุราษฎร์ธานี	15	คีรีรัฐนิคม	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด	กล้วยหอมทอง	B
767	สุราษฎร์ธานี	16	บ้านตาขุน	สหกรณ์การเกษตรบ้านเขี้ยวหวาน จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
768	สุราษฎร์ธานี	17	พระแสง	สหกรณ์การเกษตรพระแสง จำกัด	ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา	B
769	สุราษฎร์ธานี	18	วิภาวดี	สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด	ปาล์มน้ำมัน	B
770	สุราษฎร์ธานี	19	เกาะสมุย	*		B
771	สุรินทร์	1	เมืองสุรินทร์	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินที่เมืองสุรินทร์ จำกัด	ข้าว	B
772	สุรินทร์	2	ลำดวน	สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด	ข้าว	B
773	สุรินทร์	3	ปราสาท	สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด	ข้าว	A
774	สุรินทร์	4	กาบเชิง	สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด	ข้าว	B
775	สุรินทร์	5	พนมดงรัก	สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จำกัด		B
776	สุรินทร์	6	บัวเชด	สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด	ข้าว	B
777	สุรินทร์	7	สังขะ	สหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด	ข้าว	B
778	สุรินทร์	8	สำโรงทาบ	สหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จำกัด	ข้าว	B
779	สุรินทร์	9	ศีขรภูมิ	สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จำกัด	ข้าว	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
780	สุรินทร์	10	จอมพระ	สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จำกัด	ข้าว	B
781	สุรินทร์	11	เขวาสินรินทร์	สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จำกัด	ข้าว	B
782	สุรินทร์	12	ศรีณรงค์	สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จำกัด	ข้าว	B
783	สุรินทร์	13	ชุมพลบุรี	สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด	ข้าว	B
784	สุรินทร์	14	ท่าตูม	สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด	ข้าว	B
785	สุรินทร์	15	รัตนบุรี	สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด	ข้าว	B
786	สุรินทร์	16	สนม	สหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด	ข้าว	B
787	สุรินทร์	17	โนนนารายณ์	*		B
788	หนองคาย	1	เมืองหนองคาย	สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย จำกัด	ข้าว	B
789	หนองคาย	2	โพนพิสัย	สหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด	ข้าว	B
790	หนองคาย	3	เฝ้าไร่	สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัวเงิน จำกัด	ยางพารา	B
791	หนองคาย	4	รัตนวาปี	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย จำกัด	ยางพารา	B
792	หนองคาย	5	ท่าบ่อ	สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด	ข้าว	B
793	หนองคาย	6	ศรีเชียงใหม่	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขอย ๑๒ จำกัด	ข้าว	B
794	หนองคาย	7	โพธิ์ตาก	สหกรณ์การเกษตร กร.ป.กลาง นพค.หนองคาย จำกัด	ข้าว	B
795	หนองคาย	8	สังคม	สหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด	ยางพารา	A
796	หนองคาย	9	สระใคร	*		B
797	หนองบัวลำภู	1	เมืองหนองบัวลำภู	สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู	ข้าวเปลือก, อ้อย และมันสำปะหลัง	A
798	หนองบัวลำภู	2	โนนสัง	สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด	ข้าวเปลือก, ยางพารา	B
799	หนองบัวลำภู	3	ศรีบุญเรือง	สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จำกัด	ข้าวเปลือก, อ้อย	B
800	หนองบัวลำภู	4	นากลาง	สหกรณ์การเกษตรนากลาง จำกัด	ข้าวเปลือก, อ้อย	B
801	หนองบัวลำภู	5	นาวัง	สหกรณ์กองทุนสวนยางสงเคราะห์นาวัง จำกัด	ยางพารา, ข้าวเปลือก	B
802	หนองบัวลำภู	6	สุวรรณคูหา	สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จำกัด	ข้าวเปลือก, อ้อย และมันสำปะหลัง	B
803	อ่างทอง	1	เมืองอ่างทอง	สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงและค้าสัตว์อ่างทอง จำกัด	ข้าว	B
804	อ่างทอง	2	วิเศษชัยชาญ	สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด	ข้าว	B
805	อ่างทอง	3	แสวงหา	สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จำกัด	ข้าว อ้อย	B
806	อ่างทอง	4	ไชโย	สหกรณ์การเกษตรไชโย จำกัด	ข้าว	B
807	อ่างทอง	5	โพธิ์ทอง	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด	ข้าว	B
808	อ่างทอง	6	ป่าโมก	สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด	ข้าว	B
809	อ่างทอง	7	สามโก้	สหกรณ์โคเนื้ออ่างทอง จำกัด	ข้าว โคเนื้อ	B
810	อำนาจเจริญ	1	เมืองอำนาจเจริญ	สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด	ข้าว	B
811	อำนาจเจริญ	2	พนา	สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด	ข้าว	B
812	อำนาจเจริญ	3	หัวตะพาน	สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด	ข้าว	B
813	อำนาจเจริญ	4	ปทุมราชวงศา	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด	ข้าว	B
814	อำนาจเจริญ	5	เสนางคนิคม	สหกรณ์การเกษตรเสนางคนิคม จำกัด	ข้าว	B
815	อำนาจเจริญ	6	ลืออำนาจ	สหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ จำกัด	ข้าว	B
816	อำนาจเจริญ	7	ขานุมาน	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขานุมาน จำกัด	ข้าว, มันสำปะหลัง	B
817	อุดรธานี	1	เมืองอุดรธานี	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี	ข้าว	B
818	อุดรธานี	2	วังสามหมอ	สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จำกัด	อ้อย, มันสำปะหลัง	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
819	อุดรธานี	3	ศรีธาตุ	สหกรณ์การเกษตรศรีธาตุ จำกัด	ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง	B
820	อุดรธานี	4	ทุ่งฝน	สหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จำกัด	ข้าว	B
821	อุดรธานี	5	สร้างคอม	สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จำกัด	ข้าว	B
822	อุดรธานี	6	บ้านดุง	สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยอำเภอบ้านดุง	อ้อย	B
823	อุดรธานี	7	กุมภวาปี	สหกรณ์การเกษตรกุมภวาปี จำกัด	ข้าว	B
824	อุดรธานี	8	หนองหาน	สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด	ข้าว	B
825	อุดรธานี	9	ไชยวาน	สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จำกัด	อ้อย	B
826	อุดรธานี	10	หนองวัวซอ	สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด	ข้าว,ถั่วเหลือง	B
827	อุดรธานี	11	กุดจับ	สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด	ข้าว,มันสำปะหลัง,ยางพารา	B
828	อุดรธานี	12	โนนสะอาด	สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จำกัด	อ้อย,มันสำปะหลัง	B
829	อุดรธานี	13	หนองแสง	กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงสว่าง(อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสถานะ)	อ้อย,มันสำปะหลัง	B
830	อุดรธานี	14	เพ็ญ	สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด	ข้าว	B
831	อุดรธานี	15	บ้านผือ	สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด	ข้าว	B
832	อุดรธานี	16	น้ำโสม	สหกรณ์การเกษตรน้ำโสม จำกัด	มันสำปะหลัง,ยางพารา	B
833	อุดรธานี	17	นาขุง	สหกรณ์กองทุนสวนยางชุมชนบ้านนาขุง จำกัด	ยางพารา	B
834	อุดรธานี	18	ประจักษ์ศิลปาคม	สหกรณ์การเกษตรประจักษ์ศิลปาคม จำกัด		B
835	อุดรธานี	19	พิบูลย์รักษ์	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านว่านใหญ่ จำกัด		B
836	อุดรธานี	20	กุँแก้ว	สหกรณ์การเกษตรกุँแก้ว จำกัด	หยุดดำเนินธุรกิจ	B
837	อุดรดิตต์	1	เมืองอุดรดิตต์	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จำกัด	ข้าว	A
838	อุดรดิตต์	2	ตรอน	สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด	ข้าว	A
839	อุดรดิตต์	3	ลับแล	สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด	ข้าว	A
840	อุดรดิตต์	4	ทองแสนขัน	สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จำกัด	ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง	B
841	อุดรดิตต์	5	พิชัย	สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด	ข้าว ข้าวโพด	B
842	อุดรดิตต์	6	น้ำปาด	สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด	ข้าวโพด ถั่วเขียว	B
843	อุดรดิตต์	7	ท่าปลา	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน จำกัด	ข้าวโพด ถั่วเขียว	B
844	อุดรดิตต์	8	ฟากท่า	สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จำกัด	ข้าวโพด ถั่วเขียว	A
845	อุดรดิตต์	9	บ้านโคก	สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จำกัด	ข้าวโพด ถั่วเขียว	B
846	อุทัยธานี	1	หนองขาหย่าง	สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จำกัด	ข้าว	B
847	อุทัยธานี	2	หนองฉาง	สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด	ข้าว	B
848	อุทัยธานี	3	สว่างอารมณ์	สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด	ข้าว	B
849	อุทัยธานี	4	ห้วยคต	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด	ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย	B
850	อุทัยธานี	5	บ้านไร่	สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด	อ้อย ข้าวโพด	B
851	อุทัยธานี	6	ลานสัก	สหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด	มันสำปะหลัง ข้าวโพด	B
852	อุทัยธานี	7	ทัพทัน	สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด	ข้าว	A
853	อุทัยธานี	8	เมือง	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด	ข้าว	B
854	อุบลราชธานี	1	เมืองอุบลราชธานี	สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
855	อุบลราชธานี	2	ดอนมดแดง	สหกรณ์การเกษตรดอนมดแดง จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
856	อุบลราชธานี	3	เหล่าเสือโก้ก	สหกรณ์การเกษตรเหล่าเสือโก้ก จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
857	อุบลราชธานี	4	เขื่องใน	สหกรณ์การเกษตรเขื่องใน จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B

ลำดับ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลักของสมาชิกสหกรณ์	จัดกลุ่ม
858	อุบลราชธานี	5	ม่วงสามสิบ	สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
859	อุบลราชธานี	6	นาเยีย	สหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
860	อุบลราชธานี	7	วารินชำราบ	สหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
861	อุบลราชธานี	8	สำโรง	สหกรณ์การเกษตรสำโรง จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
862	อุบลราชธานี	9	สว่างวีระวงศ์	สหกรณ์การเกษตรสว่างวีระวงศ์ จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
863	อุบลราชธานี	10	เดชอุดม	สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	A
864	อุบลราชธานี	11	นาจะหลวย	สหกรณ์การเกษตรนาจะหลวย จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
865	อุบลราชธานี	12	ทุ่งศรีอุดม	สหกรณ์การเกษตรทุ่งศรีอุดม จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
866	อุบลราชธานี	13	น้ำยืน	สหกรณ์การเกษตรน้ำยืน จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
867	อุบลราชธานี	14	บุญศรี	สหกรณ์การเกษตรบุญศรี จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
868	อุบลราชธานี	15	น้ำขุ่น	สหกรณ์การเกษตรน้ำขุ่น จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
869	อุบลราชธานี	16	ตาลชุม	สหกรณ์การเกษตรตาลชุม จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
870	อุบลราชธานี	17	พิบูลมังสาหาร	สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	A
871	อุบลราชธานี	18	สิรินธร	สหกรณ์การเกษตรสิรินธร จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
872	อุบลราชธานี	19	โขงเจียม	สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
873	อุบลราชธานี	20	กุดข้าวปุ้น	สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
874	อุบลราชธานี	21	เขมราฐ	สหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
875	อุบลราชธานี	22	โพธิ์ไทร	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ไทร จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	A
876	อุบลราชธานี	23	ศรีเมืองใหม่	สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
877	อุบลราชธานี	24	ตระการพืชผล	สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B
878	อุบลราชธานี	25	นาตาล	สหกรณ์การเกษตรนาตาล จำกัด	ข้าว ,มันสำปะหลัง ,ยางพารา	B

#### หมายเหตุ

- สหกรณ์กลุ่ม A หมายถึง สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นองค์กรระดับหลักอำเภอและเคยเข้าร่วมโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์ ปี ๕๙-๖๐
- สหกรณ์กลุ่ม B หมายถึง สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ๑ หอการค้า ๑ สหกรณ์ ปี ๕๙-๖๐
- ช่องที่มี \* หมายถึงอำเภอที่ไม่สามารถคัดเลือกสหกรณ์ได้

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน

การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ประจำเดือน.....

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด.....

กระบวนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรูปแบบประชารัฐ ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอที่เข้มแข็งให้สามารถเป็นที่พึ่งช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และระบุนิคมสินค้าที่จะปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้านการแปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด

สหกรณ์..... อำเภอ.....

1. ผลิตภัณฑ์/สินค้าสหกรณ์เป้าหมายการพัฒนา

<input type="checkbox"/> ข้าว	<input type="checkbox"/> โคน้ำ
<input type="checkbox"/> ยางพารา	<input type="checkbox"/> ประมง
<input type="checkbox"/> ผลไม้	<input type="checkbox"/> กาแฟ
<input type="checkbox"/> นมและผลิตภัณฑ์จากนม	<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....

2. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

<input type="checkbox"/> หอการค้าจังหวัด	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงิน เช่น ธกส. ออมสิน ธนาคารพาณิชย์(ระบุ).....
<input type="checkbox"/> บริษัท/ห้างร้าน(ระบุ).....	<input type="checkbox"/> หน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด(ระบุ).....
<input type="checkbox"/> รัฐวิสาหกิจ(ระบุ).....	<input type="checkbox"/> สถาบันการศึกษา(ระบุ).....
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....	

3. แผนพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรรูปแบบประชารัฐ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ด้านการพัฒนา	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย
<input type="checkbox"/> ด้านการบริหารจัดการ	สหกรณ์ได้รับการพัฒนา <input type="checkbox"/> บุคลากร <input type="checkbox"/> เงินทุน <input type="checkbox"/> เครื่องมือ/อุปกรณ์ <input type="checkbox"/> การบริหารจัดการ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
<input type="checkbox"/> ด้านคุณภาพสินค้า	สหกรณ์มีสินค้าได้รับการรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน <input type="checkbox"/> GMP <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> GAP <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> เกษตรอินทรีย์ <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> เกษตรปลอดภัย <input type="checkbox"/> สมส. <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....
<input type="checkbox"/> ด้านการแปรรูปสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม	<input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์/สินค้าสหกรณ์ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....ผลิตภัณฑ์ได้แก่.....



<input type="checkbox"/> ด้านบรรจุภัณฑ์  <input type="checkbox"/> ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่  <input type="checkbox"/> ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด  <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....	<p>สหกรณ์มีการพัฒนา ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและสามารถป้องกันความเสียหาย ต่อผลิตภัณฑ์ จำนวน.....ผลิตภัณฑ์ ได้แก่.....</p> <p><input type="checkbox"/> คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน.....ผลิตภัณฑ์ ได้แก่.....</p> <p><input type="checkbox"/> ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์เดิม จำนวน.....ผลิตภัณฑ์ ได้แก่.....</p> <p>สหกรณ์มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> ตลาด Online (ระบุช่องทาง เช่น Facebookpage เว็บไซต์ ไลน์ ฯลฯ) จำนวน.....ช่องทาง ได้แก่.....</p> <p><input type="checkbox"/> ตลาด Offline (ระบุช่องทาง เช่น CDC ตลาดเกษตรกร ตลาดประชารัฐ, ห้างสรรพสินค้า, โมเดิร์นเทรด) จำนวน.....ช่องทาง ได้แก่.....</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ).....</p>
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	

หมายเหตุ : โดยให้ส่งกลับไปยังกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [thaicooperative@gmail.com](mailto:thaicooperative@gmail.com) หรือ ทางโทรสาร 02 628 5534 (ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน)  
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน ตำแหน่ง.....โทร.....